

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	สีปโทสาย เนียมสันเทียะ	ประธานสภา อบต.	สาย เนียมสันเทียะ	
๒	นายชวน หงษ์ลำโรง	รองประธานสภา อบต.	ชวน หงษ์ลำโรง	
๓	นายมงคล แม้งกลาง	เลขานุการสภา อบต.	มงคล แม้งกลาง	
๔	นายสุพจน์ ดีพั้งเทียม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	สุพจน์ ดีพั้งเทียม	
๕	นายเปลี่ยน กุลสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	เปลี่ยน กุลสันเทียะ	
๖	นางอชรา รัชตสันติ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	อชรา รัชตสันติ	
๗	นายสมส่วน สมขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สมส่วน สมขุนทด	
๘	นายธนกร วีระชาญสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธนกร วีระชาญสูงเนิน	
๙	นางสงวน เงสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สงวน เงสันเทียะ	
๑๐	นายระพิน เมืองสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ระพิน เมืองสันเทียะ	
๑๑	นายสมนึก แก้วสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สมนึก แก้วสุข	
๑๒	นายสมหมาย จีบสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สมหมาย จีบสันเทียะ	
๑๓	นายสมพงษ์ ชอบใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ ชอบใจ	
๑๔	นายเสถียร ชอบใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	เสถียร ชอบใจ	
๑๕	นายพรชัย โกรกสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	พรชัย โกรกสำโรง	
๑๖	นายวิเชียน การนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	วิเชียน การนา	
๑๗	นายเม้า เตยสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	เม้า เตยสันเทียะ	
๑๘	นายบุญส่ง ธารพูนสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญส่ง ธารพูนสุข	
๑๙	นางสมโภช เกตุสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	สมโภช เกตุสำโรง	
๒๐	นายจะรัญ ขานสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จะรัญ ขานสันเทียะ	
๒๑	นายเจษฎา พูนน้อย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	เจษฎา พูนน้อย	
๒๒	นายรัก เพ็ชรสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	รัก เพ็ชรสันเทียะ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๓	นายอนุกุล ชูสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	อนุกุล ชูสันเทียะ	
๒๔	นายสมชาย รุ่งสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	สมชาย รุ่งสันเทียะ	
๒๕	นายสมศักดิ์ กวนสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ กวนสำโรง	
๒๖	นายละเอียด ใจตรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	ละเอียด ใจตรง	
๒๗	นายสมัย ชันสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	สมัย ชันสันเทียะ	
๒๘	นายชุมจุล มีใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	ชุมจุล มีใจ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแยม กว่างสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	-	ลา
๒	นายสุพจน์ นิมพุดชา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	-	ลา
๓	นายสมชาย เขียนสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	-	ลา
๔	นายปิ่น เก็บสำโรง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	-	ลา
๕	นางบัวริม งามสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล ศรีบงกช	นายก อบต.	มงคล ศรีบงกช	
๒	นายสุชาติ รักทำ	รองนายก อบต.	สุชาติ รักทำ	
๓	นายเจริญ เอกบุตร	รองนายก อบต.	เจริญ เอกบุตร	
๔	นางละออง ศรีอภัย	เลขานุการนายก อบต.	ละออง ศรีอภัย	<input type="checkbox"/>
๕	นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	รองปลัด อบต.	รณฤทธิ์ หิงสันเทียะ	
๖	นายอภิรักษ์ หิงสันเทียะ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	อภิรักษ์ หิงสันเทียะ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

สืบทาสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน

นายมงคล แมงกลาง
เลขานุการสภาฯ

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้สมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๖ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ได้มีสมาชิกฯ แจ้งการลาประชุม ๕ ท่าน ได้แก่

๑. นายแยม กว้างสำโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
๒. นายสุพจน์ ฉิมพุดชา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๓. นายสมชาย เขียนสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
๔. นายปิ่น เก็บสำโรง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
๕. นางบัวริม งามสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ๒๖ เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง สืบทาสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

สิบโทสาย นิยมสันเทียะ
ประธานสภา ฯ

นายมงคล ศรีบงกช
นายก อบต.สำโรง

เรื่องเสนอใหม่

ในระเบียบวาระนี้ ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติเร่งด่วนและมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขในการบริหารจัดการกิจการประปา ของบ้านนารายณ์
หมู่ที่ ๑ - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ และกิจการประปาบ้านโคกมกง หมู่ที่ ๑๗ เพื่อให้
สามารถดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้
ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณต่อไป

**๕.๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน กระผมมีเรื่องความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณเฉพาะการ
(กิจการประปา) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ท่อประปา/ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปา) งบประมาณ
๘๐,๐๐๐ บาท

ตามที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ทำการสำรวจระบบประปาในพื้นที่
ก่อสร้างถนนสาย นม.๓๐๒๓ แยกทล.๒๐๕ - บ้านสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ตามหนังสือ ที่ คค ๐๗๑๓/๑๖๒๐ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น ในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้
ระบบส่งน้ำท่อประปาจากหมู่บ้าน โคกมกง หมู่ที่ ๑๗ - บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘
ถูกรื้อถอนไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประปาได้รับความเดือดร้อนจากการ
ไม่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ คณะผู้บริหารฯ ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานที่
ดำเนินการก่อสร้างแล้วพบว่าระบบจำหน่ายน้ำประปาได้ถูกรื้อถอนจึงให้กองช่างได้สำรวจ
และประมาณราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกรื้อถอน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม)

๒. โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ -
บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณ ๒๖๓,๔๐๐ บาท

เนื่องด้วยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ ได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้บริการน้ำประปาหมู่บ้าน สาเหตุเกิดจากบ้านผู้ร้องทุกข์มีสภาพที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่สูงจึงทำให้มีปัญหาการไหลของน้ำประปาไม่ค่อยแรง บางครั้งไหลช้าหรือไม่
ไหลเลยก็มีบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้น้ำประปาได้รับความเดือดร้อนและเป็นปัญหาที่เรื้อรังมา
นาน จึงอยากให้ อบต.สำโรง ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นอย่างถาวร คณะบริหาร
ฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พิจารณาเห็นว่าจะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข
ระบบท่อจำหน่ายน้ำให้ดีขึ้น จึงได้ให้กองช่างได้ทำการสำรวจ ออกแบบ และประมาณ
ราคาค่าใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม)

จากรายละเอียดของโครงการทั้ง ๒ โครงการคณะผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบงบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) เพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่างบประมาณ มีไม่เพียงพอ ที่จะใช้ดำเนินการในครั้งนี้ และขอให้ท่านปลัดอบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และ ผอ.คลัง เป็นผู้แจ้งระเบียบและสถานะการคลัง ของอบต.สำโรง ต่อไป

นายมงคล แมงกลาง
เลขาธิการสภา

เรียนท่านประธานฯ และสมาชิกฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผมขอชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตาม ระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว”

ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้ ได้ใช้ระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

-สำเนา-

-๖-

น.ส.สุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผอ.กองคลัง

ขอแจ้งงบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายรับ จำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
- งบดำเนินงานค่าวัสดุ
วัสดุอื่น จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
- งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สถานะการคลัง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
มีเงินสะสม ๙๙๘,๙๒๙.๒๖ บาท
มีเงินทุนสำรองเงินสะสม ๔๕๒,๑๓๑.๗๘ บาท
รายรับจริง ๕๙๔,๘๗๕.๙๗ บาท
รายจ่ายจริง ๔๕๒,๐๔๕.๔๘ บาท
คงเหลือ ๑๔๒,๘๓๐.๔๙ บาท

นายมงคล ศรีบงกช
นายก อบต.ฯ

ตามที่ท่านปลัดอบต. และผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบฯ และสถานะการคลัง
งบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) ไปแล้วนั้น ทุกท่านจะเห็นว่า
๑. งบดำเนินงาน ค่าวัสดุอื่น ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ทั้งปีงบประมาณ แต่ไม่มีรายได้เพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุอื่น เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดซื้อท่อประปา ซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕
(นครราชสีมา) จะดำเนินการก่อสร้างถนนสาย นม.๓๐๒๓ แยกทล.๒๐๕ - บ้านลำโรง
ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร จากการสำรวจพื้นที่เขตที่จะทำการก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ ๑๗
บ้านโคกมงคล มีระบบท่อประปาที่อยู่ในเขตทางที่จะทำการก่อสร้าง (หนังสือสำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ที่ คค ๐๗๑๓/๑๑๖๒๐
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้นั้นไม่เพียงพอ
๒. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระบบผลิตจำหน่ายน้ำประปา แต่
งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน
นารายณ์ หมู่ที่ ๑ - บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงได้ยื่น
เรื่องเข้าสภาฯ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเฉพาะการ
(กิจการประปา) จำนวน ๒ โครงการ

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนให้สภาฯ ได้รับทราบ ไปแล้วนั้น
ที่ประชุมมีสมาชิกฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามในเรื่องใดหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

สิบทิสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติว่าจะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ การขอใช้
จ่ายเงินสะสม งบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ท่อประปา/ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปาจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ -
บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๒๖๓,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ความเห็นชอบ ๒๖ เสียง

ไม่อนุมัติให้ความเห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (สิบทิสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯงดออกเสียง)

สิบทิสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเฉพาะการ (กิจการประปา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔๓,๔๐๐ บาท

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

นายมงคล ศรีบงกช
นายก อบต.ฯ

๑. โครงการหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตของสภาฯชาติไทย

ตามที่ได้ประสานกับสภาฯชาติไทยฯ จะได้ออกเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ จึงขอความร่วมมือ
ให้ทุกหมู่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบและส่งรายงานจำนวนคนที่
ร่วมบริจาคโลหิต ให้ทางอบต.ได้รับทราบ

**๒. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา**

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แต่ยงหาข้อสรุป เรื่องตัวแทนกลุ่มระดับตำบลไม่ได้
และให้ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อสรุปในครั้งต่อไป

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

๓. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบล

๓.๑ การจัดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลอย่างน้อยตำบลละ ๒ เครือข่ายเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันดำเนินการประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรม

๓.๒ การจัดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลสำโรง เครือข่ายที่ ๑ ในนามกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายที่ ๒ ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

- ผลสรุปให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการในครั้งต่อไป

-สำเนา-

-๘-

สิบทอสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

สิบทอสาย เนียมสันเทียะ
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กระผม
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ผมขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล แมงกลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....

(นายวิเชียน การนา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายชุมจุล มีใจ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายเปลียน กุลสันเทียะ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ
สมัยประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่

สิบท.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(สาย เนียมสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง